

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้มาประชุม

๑	นายตรีวัฒน์	สุขศรีพัฒน์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๒	นายหวัด	ด่านกลาง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๓	นายธนวัฒน์	จันทาน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑
๔	นายปรีชา	ทองประดิษฐ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑
๕	นายธงชาติ	บุญรอด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒
๖	นายชู	เรืองดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒
๗	นายจรัส	อุสุภาพ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓
๘	นายอภิชาติ	ชูลพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔
๙	นายบุญเกล้า	ตั้งถาวรการ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔
๑๐	นางสาวกรรณา	สร้อยสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕
๑๑	นายนิยม	อิมออบ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖
๑๒	นายมานัต	พูลเพิ่ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘
๑๓	นายชาญชัย	ทองไทย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๗
๑๔	นายกอบชัย	บานแย้ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘
๑๕	นายณรงค์เดช	อินมี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙
๑๖	นางสาวพรทิพ	อุทัยธรรม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑
๑๗	นายเอกชัย	เจิมสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐
๑๘	นางปรางทิพย์	พรหมเชื้อ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑
๑๙	นางสาวเรณู	ฤทธิ์มาก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒
๒๐	นายบุญอ้าย	ทรัพย์มา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒
๒๑	นายจิระ	เอ็งพัศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓
๒๒	นายพงศธร	จันทร์ศิริ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓
๒๓	นายสายชล	บุบผา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔
๒๔	นายสุดจิต	กลีน้อย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๕
๒๕	นายภมร	อยู่เย็น	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖
๒๖	นางจิราพร	รอดภัย	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายสังัด	กลีนสุคนธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓
๒	นายดำรงค์	ปุยอรุณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐

๓	นางปวันรัตน์	รอดพัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕
๔	นายบุญสืบ	ดิษฐทองคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔
๕	นางปราณี	พานพ่วง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายนาวิน	มูลมงคล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๒	นายวันเพ็ญ	เรืองโรจน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๓	นางสาวพรกมล	พงษ์ภู	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๔	นายจักริน	พ่วงดี	หัวหน้าสำนักปลัด
๕	นายพิศักดิ์	อุดมวิษชากร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖	นายกิตติศักดิ์	เกตุงาม	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง แทนผู้อำนวยการกองช่าง
๗	นางสาววิจิตรา	ฉิ่งเล็ก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๘	นายพงศ์ศักดิ์	นาโคโต	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙	นางสาวปนัดดา	คันเสนียกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐	นางสุนทรภาพร	เพชรประเสริฐ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๑๑	นางสาวสายนที	โสตา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๒	นางสาวทับทิม	แสงงาม	นักจัดการงานทั่วไป
๑๓	นายสุพชัย	ยิ้มละมัย	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๔	นางสาวสุจิตรา	โชติรัตน์ฤทธิ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๕	นางสาวอรอุมา	สังข์เพิ่ม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ แทนผู้อำนวยการส่งเสริม การเกษตร
๑๖	นางสาวดาวพระศุภร์	ม่วงศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗	นางสาวสุชาดา	ผู้ใหญ่	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘	นายภคพล	ชูลักษณ์	คนงานทั่วไป
๑๙	นางสาวกรรณิการ์	หอยหวาน	พนักงานจ้างเหมาบริการ
๒๐	นายสวัสดิ์	จรรยาจิตไพรัช	ตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์โยธา
๒๑	นางสาวธนัชกร	จรรยาจิตไพรัช	ตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์โยธา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์โยธา ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า มาตรการ ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อจัดทำสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวข้องที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา โดยได้ผ่านความเห็นจากที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติในการยื่นคำขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าเป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า เข้าประชุมสภาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญตัวแทน

นางสาวธนัชกร จรุงจิตไพรัช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์การโยธา

ประธาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์การโยธา ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม กล่าวสวัสดิสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าพเจ้า นางสาวธนัชกร จรุงจิตไพรัช ในฐานะตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์การโยธา ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า มาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อจัดทำสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวข้องท้องที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกพืช ต้นไม้ยืนต้น พัฒนาพื้นที่ให้เป็นเชิงอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งป่าไม้เดิมที่มีอยู่แล้วก็จะดูแลโดยไม่ตัดทำลายต้นไม้ จัดทำสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีที่พักเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนและก่อให้เกิดรายได้สำหรับประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้สภาฯ ลงตามมติตามเดิมที่เคยขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไว้ ขอขอบคุณคะ

ตามบันทึกข้อความกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๒๕๙๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ได้อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์การโยธา เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อจัดทำสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวข้องท้องที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา ตามเรื่องราวจึงขอได้ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี โดยกำหนดให้มีสิ่งปลูกสร้างได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่า โดยชำระค่าธรรมเนียมในอัตราไร่ละ ๕๐ บาท ซึ่งจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พื้นที่ที่ขออนุญาต มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- ทิศเหนือ จด เขิงเขาหนองสมอ
- ทิศตะวันออก จด พื้นที่เอกสารสิทธิ์
- ทิศใต้ จด ถนนลาดยางหัวหิน - หนองเหียง
- ทิศตะวันตก จด ที่เอกสารสิทธิ์,ทางสาธารณะ,เขิงเขา

มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายหวัด ด่านกลาง
รองประธานสภา

เรียนประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในฐานะสมาชิก หมู่ที่ ๗ ซึ่งได้อยู่ร่วมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยขณะนั้นมี นายสุนทร มงคลเกียรติพร เป็นนายก อบต. ซึ่ง สจ.ลำยอง พูลลำเนา เป็นตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์การโยธา ในการขออนุญาตต่อที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์จากการเช่าพื้นที่หลายอย่างด้วยกัน จากสภาพปัจจุบันเห็นว่าไม่มีป่าไม้แต่เขา และตอนที่ทหารยึดอำนาจมีผู้ไปบุกกรุกไปทำที่บนเขา ดินเขา ทหารไล่ลงมาซึ่งเห็นว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้เช่าแล้วแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ และจะดำเนินการเช่าต่อผมเห็นว่าการขออนุญาตเช่าพื้นที่ต่อ โดยขอให้สภาฯ แสดงความคิดเห็น ซึ่งผมทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ ๒-๓ ไร่ ไม่ทราบว่ารวมอยู่ในพื้นที่ที่ขออนุญาตด้วยหรือไม่ แล้วเป็นพื้นที่ซ้ำซ้อนกับเขตเทศบาลเมืองหัวหินหรือไม่ พื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในเขตตำบลหินเหล็กไฟ ไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และเป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้

นายสวัสดิ์ จรุงจิตไพรัช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์การโยธา

นายณรงค์เดช อินมี
สมาชิก หมู่ที่ ๙

เรื่องการขออนุญาตเช่าป่าในสมัยนั้น ผมก็เป็นสมาชิก อบต. อยู่ด้วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๑๗ ปีเศษ ซึ่งไม่ทราบว่าการทำงานประโยชน์มีการดำเนินการอย่างไร ถึงขั้นตอนไหนหรือให้ปล่อยรกร้าง ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับมีหรือไม่ เห็นว่าควรต้องพิจารณากันอีกครั้งว่าประชาชนจะได้อะไรบ้างในการบริหารของห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์การโยธา ขอให้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาจากการเช่าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ชาวตำบลหินเหล็กไฟได้รับประโยชน์อย่างไร และอยากทราบว่าผู้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร หากผู้เช่าไม่มีการดำเนินการอะไรเลย ต้องการให้ อบต. เข้าไปดำเนินการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ น่าจะเป็นการดีกว่า

นายสวัสดิ์ จรุญจิตไพรัช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์
การโยธา

ขออนุญาต เรียนว่าครั้งนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์การโยธา จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้เสนอไว้ และเป็นที่ยอมรับกันว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ยุค คสช. มีการตรวจสอบเรื่องที่ดิน จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้มาก ซึ่งห้างหุ้นส่วนก็ได้มีการดำเนินการถางป่า กันแนวไฟเพื่อมิให้ไฟไหม้ป่า และบางครั้งมีละอองไฟจากที่อื่นเนื่องจากการเผาขยะเข้ามา ก็จะแจ้งระดับเพลิงเข้ามาดับไฟ ซึ่งมีส่วนในการช่วยประหยัดงบประมาณของกรมป่าไม้ สำหรับประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับคือ ห้างหุ้นส่วนฯ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เนื่องจากเงินทุนมีไม่มากพอที่จะทำเป็นโครงการได้ในคราวเดียว

ประธาน

ตามความหมายของที่ท่านสมาชิกสอบถาม คือ ต้องการทราบว่าห้างหุ้นส่วนฯ นั้นเมื่อก่อนท่าน สจ. ลายอง พูลลำเนา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนเดิมใช้หรือไม่และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด

นายสวัสดิ์ จรุญจิตไพรัช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์
การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์การโยธา เริ่มเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยดำเนินการสานต่อนโยบายของ สจ. ลายอง พูลลำเนา

ประธาน

ไม่ทราบว่ามิพีมพิเขียวของพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ จะขอตรวจสอบมิพีมพิเขียวเพื่อความชัดเจน ด้วยในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณรอบๆ นั้นเดิมไม่มีโฉนด เพื่อทราบแนวเขตที่ชัดเจน จะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต

นายสวัสดิ์ จรุญจิตไพรัช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์
การโยธา

(สำเนาเอกสารแผนผังการดำเนินโครงการฯ แจกจ่ายต่อที่ประชุม) สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จะดำเนินการขออนุญาตก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง

นายสายชล บุบผา
สมาชิก หมู่ที่ ๑๔

สอบถามว่าปัจจุบันนี้ที่ดินของห้างหุ้นส่วนฯ เป็นเขตติดต่อกับป่าไม้แปลงนี้เป็นบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นโครงการอะไร เพราะว่าไม่ได้ระบุไว้ และในกรณีที่ได้รับการตอบใบอนุญาตแล้วแล้วจะต้องทำประชาคมหรือไม่เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านว่าการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนฯ ที่ผ่านมามีผลกระทบต่ออะไรบ้างกับชาวบ้าน เพราะโดยปกติเมื่อครั้งที่ผ่านมาแล้วจะมีการประชาคม

นางจิราพร รอดภัย
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

ขออนุญาตตอบคำถามประเด็นในเรื่องการอนุญาตเช่าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เมื่อครั้งก่อนเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยสภา อบต. หินเหล็กไฟ ในกรณีขอเช่าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ทาง อบต. ได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเบื้องต้นให้ผู้ขอใช้ประโยชน์เข้าไปร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงหลักการและเหตุผล พื้นที่ดำเนินการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และเมื่อนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ให้ผู้ขอใช้ทำประโยชน์เข้ามาชี้แจง แสดงเหตุผล หลักการ ในเรื่องของ

การเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า และในประเด็นนี้ทาง อบต. ได้เคยหารือ สอบถาม ไปยังกรมป่าไม้ในเรื่องของการประชาคมรับฟังความคิดเห็นว่ามีผลหรือเป็น หลักเกณฑ์ใดในขั้นตอนในการขอเข้าทำประโยชน์ตามระเบียบกฎหมายของกรม ป่าไม้หรือไม่อย่างไร ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งหนังสือกลับมา ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาจาก กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าฯ ก็มีได้ กำหนดเอาไว้แต่อย่างใด ซึ่งส่วนของความเห็นสภาฯ เป็นความเห็นสำหรับ ประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นไปตามแบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อน อบต. นำเรื่องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน พื้นที่ป่าไว้ในระเบียบวาระเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากขอมติ เห็นชอบ แต่ในสมัยการประชุมต่อมาจึงนำมาเข้าระเบียบวาระแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เนื่องจากว่าเมื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง สภาฯ อบต.ไม่ได้มี หน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งไม่มีกฎหมายอื่นกำหนด อำนาจหน้าที่ไว้ ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของปลัดก็เห็นด้วยที่ให้ผู้อนุญาตทำ ประโยชน์สอบถามความคิดเห็นของจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพราะทำให้ ทราบว่ากรณีผู้เช่าเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีประชาชนที่เคยใช้ประโยชน์มีความ ชัดข้อง มีการปิดกั้นหรือไม่อย่างไร หรือในเรื่องของการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ เก็บของป่า เป็นต้น

ประธาน

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
สมาชิก หมู่ที่ ๑๕

ผมมีความเข้าใจว่า ท่านสมาชิกมีความกังวล ห่วงใย เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ผมเห็นว่า ตามที่ปลัดชี้แจง สภาไม่มีอำนาจเห็นชอบ ก็ไม่เห็นควรให้ผู้ขออนุญาต เสนอเรื่องแต่เข้ามาชี้แจงแต่อย่างใด หรือควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้าร่วม ประชุมด้วย เพื่อทราบข้อสรุปว่าอนุญาตหรือไม่ หรือควรให้เป็นเรื่องเฉพาะระหว่าง ผู้เช่ากับกรมป่าไม้ และเนื่องจากราคาที่ดินค่อนข้างสูง ซึ่งผู้เช่าก็ไม่สามารถตอบ คำถามได้ เพราะที่ผ่านมาหลายรายที่เช่าแล้วไม่เกิดประโยชน์ และไม่มีการสานงาน ต่อ

ประธาน

ขอความเห็นจากปลัด เรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต้องนำเข้า ระเบียบวาระได้หรือไม่ และในความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ถ้าจัดให้เป็น รูปแบบ ลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลหินเหล็ก ไฟ มีการพัฒนา มีการดูแลทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพราะที่ผ่านมาถ้าทำแล้วเกิด ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในตำบล สภาก็มีความยินดี แต่ปรากฏว่ายังไม่มียไรใด ทุกแปลงในตำบลหินเหล็กไฟที่ขออนุญาตดำเนินการให้เป็นรูปธรรม จึงทำให้สมาชิก สภาขาดความเชื่อมั่นในคำสัญญา ดังนั้น สำหรับพื้นที่แปลงนี้ การอนุญาตเป็นอำนาจ หน้าที่ของกรมป่าไม้ แต่การบริหารจัดการเป็นหน้าที่ของผู้ที่ขออนุญาต ผมอยากให้ เกิดเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ จะได้เป็นแบบอย่างของที่อื่น การพัฒนาที่เกิด ประโยชน์ในการดูแลพื้นที่ป่าไม้และดำเนินการในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิด ประโยชน์ให้พี่น้องชาวตำบลหินเหล็กไฟ จึงขอฝากไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับการเสนอขออนุญาตในครั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ขอชี้แจง เพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการฯ ของห้าง หุ้นส่วนจำกัดสามคิงส์การโยธา เมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ทางหุ้นห้างส่วนฯ มีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เดิมที่เคยได้รับอนุญาต จากกรม

นายสวัสดิ์ จรุงจิตไพรัช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามคิงส์
การโยธา

ป่าไม้ แต่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ การดำเนินการจึงระงับไป ต่อมาในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ ก็ประสบปัญหาโควิดอีกระลอก ทั้งนี้จากการรับฟังความเห็นจากที่ประชุมวันนี้แล้ว ผมมีความตั้งใจและขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เคยขออนุญาตไว้ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านตำบลหินเหล็กไฟ ให้มีรายได้ และมีการรับชาวบ้านตำบลหินเหล็กไฟเป็นพนักงาน จึงขอให้พิจารณาเปิดโอกาสให้ห้างหุ้นจำกัด สามคิงส์ การโยธา ได้ดำเนินการอีกครั้ง โดยมีได้หวงห้ามให้ชาวบ้านเข้าไปทำประโยชน์ ขอขอบคุณครับ

นางจิราพร รอดภัย
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

ขออนุญาตเพิ่มเติม จากประเด็นของผู้เข้าป่า ซึ่งอาจจะเป็นผู้เช่ารายใหม่หรือผู้ต่อสัญญาเช่าในการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ในเมื่อในข้อกฎหมายของกรมป่าไม้ไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นความเห็นของสภาในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ จากที่สมาชิกสภาเสนอประเด็นก็ไม่ต้องนำเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเพื่อรับฟังได้หรือไม่ ในส่วนนี้จะขอรับไว้และทำหนังสือหารือไปที่กรมป่าไม้ ทราบผลการใดจะแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป และขอแนะนำเรียนให้ทราบว่าเรื่องป่าไม้ทาง อบต. เคยมีประเด็นที่ทำหนังสือสอบถามและได้เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒ ครั้ง เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทราบจำนวนราย จำนวนพื้นที่ และพิกัด ที่เช่า เพื่อเป็นข้อมูลว่าผู้เช่ารายใดที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้เช่ารายใดที่อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตแล้วยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วเข้าไปทำประโยชน์โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเพราะอะไร เนื่องจากคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยฉบับหนึ่งมอบหมายให้ อบต. ดูแลพื้นที่ป่า ทั้งนี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลว่าในพื้นที่ป่าของตำบลมีผู้เช่าได้รับอนุญาตกี่ราย เนื้อที่เท่าใด พิกัดใด ทำให้เราไม่สามารถทราบได้ว่าใครบุกรุกหรือไม่ ซึ่ง อบต. ก็ยังไม่เคยได้รับข้อมูลจากกรมป่าไม้

ประธาน

เรื่องอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าได้มีการแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร ในส่วนของห้างหุ้นส่วนคาดว่าท่านจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป ท้ายที่สุดตามที่ผมได้แจ้งไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ อยากให้เกิดประโยชน์ในตำบลหินเหล็กไฟอย่างแท้จริง และเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านมีความยินดี ถ้ามีการพัฒนาแล้วพี่น้องประชาชนตำบลหินเหล็กไฟได้รับผลประโยชน์ และเป็นโอกาสনার่องที่ดี และเชื่อมั่นว่ากระบวนการของป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นข้อกำหนดข้อหนึ่งที่ทำให้แสดงความคิดเห็นที่ต้องแจ้งให้ท้องถิ่นได้รับทราบ เพราะถ้าไม่แจ้งจะมีผลทบทวนกับชาวบ้าน ดังนั้น เมื่อผู้ขออนุญาตมาแจ้งให้แสดงความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการพิจารณาต่อไป มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเรื่องอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภา

ประธาน

ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ว่ามีข้อความใดตกหล่นหรือขาดประเด็นสำคัญตรงส่วนใดหรือไม่

ที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่/ญัตติที่เสนอใหม่

ประธาน

๕.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติฯ)

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อกฎหมาย

(๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๘๗/๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๘ วรรคท้าย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามลำดับ

(๓) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการนำร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ ให้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ก่อนพิจารณาในวาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ

รายงานร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

โดยสรุป คำแถลงงบประมาณ ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแผนงานที่ ปรับลด/เพิ่ม ดังนี้

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓	ประมาณการ ปี ๒๕๖๔
จ่ายจากงบประมาณ			

งบกลาง	๑๗,๓๒๗,๔๓๖.๐๐	๑๕,๒๗๕,๘๐๐.๐๐	๒๒,๘๕๑,๙๓๐.๐๐
งบบุคลากร	๒๓,๕๔๐,๗๑๒.๐๐	๒๗,๔๕๒,๑๘๐.๐๐	๒๘,๗๘๒,๕๙๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๒๐,๑๐๙,๑๙๔.๐๖	๒๗,๕๕๒,๘๒๐.๐๐	๒๔,๒๘๕,๖๐๐.๐๐
งบลงทุน	๑๘,๙๒๘,๘๓๖.๐๐	๒๖,๙๘๙,๒๐๐.๐๐	๑,๘๒๒,๓๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๕,๑๖๙,๙๐๐.๓๙	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๘๕,๐๗๖,๐๗๘.๔๕	๑๐๕,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๗๙๒,๔๒๐.๐๐
รวม	๘๕,๐๗๖,๐๗๘.๔๕	๑๐๕,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๗๙๒,๔๒๐.๐๐

ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามแผนงาน มีการปรับเพิ่ม/ลด ตามรายละเอียดดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่างฯ คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติฯ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดเดิม	-/+	ปรับลด/เพิ่ม	ยอดใหม่
ด้านบริหารทั่วไป				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๒,๘๔๗,๗๘๐		-	๒๒,๘๔๗,๗๘๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๒๔๒,๐๐๐		-	๑,๒๔๒,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
แผนงานการศึกษา	๑๖,๘๓๖,๗๔๐		-	๑๖,๘๓๖,๗๔๐
แผนงานสาธารณสุข	๒,๔๕๕,๓๒๐		-	๒,๔๕๕,๓๒๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑,๘๘๙,๒๕๐		-	๑,๘๘๙,๒๕๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๘,๘๔๒,๔๒๐	+	๕๕๐,๐๐๐	๙,๓๙๒,๔๒๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๕๕,๐๐๐		-	๒๕๕,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๐๕,๐๐๐		-	๓๐๕,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖,๔๐๐,๔๘๐	-	๒,๗๗๑,๙๐๐	๓,๖๒๘,๕๘๐
แผนงานการเกษตร	๑,๘๕๘,๔๐๐		-	๑,๘๕๘,๔๐๐
แผนงานการพาณิชย์		+	๑,๒๓๐,๐๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น				
แผนงานงบกลาง	๒๒,๘๕๑,๙๓๐			๒๒,๘๕๑,๙๓๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๘๕,๐๗๖,๐๗๘.๔๕	-	๙๙๑,๙๐๐	๘๔,๗๙๒,๔๒๐

๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปจัดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๑๐๓ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

ข้อ ๑๐๔ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

(๓) คณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติ

ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวนวันแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น้ำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปที่ละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ขอความเห็นจากที่ประชุมว่าสมควรคัดเลือกกรรมการแปรรูปตรางจำนวนกี่คน
มีมติเห็นชอบให้คัดเลือกกรรมการแปรรูปตรางจำนวน ๓ คน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยหากสมาชิกฯ เป็นผู้เสนอชื่อ ต้องมีสมาชิกฯ รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเลือกจะดำเนินการเลือกทีละตำแหน่ง(คน) จนกว่าจะครบจำนวน ๓ คน

นายธนวัฒน์ จันปาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

เสนอ นายสุจิตร์ กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕
ผู้รับรอง

ที่ประชุม
ประธาน

นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒
นายเอกชัย เจริญสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐
ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่น

นายบุญเกล้า ตั้งถาวรกร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น เป็นอันว่า นายสุจิตร์ กลิ่นอยู่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรรูปตราง คนที่ ๑
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรรูปตราง คนที่ ๒

เสนอ นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙

ผู้รับรอง

นายจรัส อุซุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓

นายหวัด ดำนกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่น

ที่ประชุม

ประธาน

หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น เป็นอันว่า นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภา อบต.

หมู่ที่ ๙ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรรูปตัดติ คนที่ ๒

ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรรูปตัดติฯ คนที่ ๓

นายธงชาติ บุญรอด

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เสนอ นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔

ผู้รับรอง

นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒

นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙

ประธาน

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตัดติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางจิราพร รอดภัย

ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

คณะกรรมการแปรรูปตัดติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. นายสุตจรีต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕

๒. นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙

๓. นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔

ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ในวันนี้ขอเชิญทั้งกรรมการแปรรูปตัดติฯ ทั้ง
๓ ท่านประชุมครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการ

ที่ประชุม

ประธาน

รับทราบ

กำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรรูปตัดติต่อคณะกรรมการแปรรูปตัดติ ได้ในวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา

๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. โดยหาก
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ท่านใดประสงค์ยื่นเสนอขอแปรรูป

ตัดติ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักจัดการงาน
ทั่วไป และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลืองานกิจการสภาฯ

เป็นผู้รับคำขอแปรรูปตัดติ ณ สำนักงานเลขานุการสภาฯ เมื่อหมดเวลารับคำขอแปรรูปตัดติ
แล้ว คณะกรรมการแปรรูปตัดติจะต้องมีการประชุมพิจารณาคำเสนอแปรรูปตัดติที่มีผู้ยื่น

เข้ามา ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมกำหนดวันเวลาประชุมคณะกรรมการแปรรูปตัดติ คือ วันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วน

ตำบลหินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

นายณรงค์เดช อินมี

สมาชิก หมู่ที่ ๙

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่

สมาชิก หมู่ที่ ๑๕

ประธาน

เห็นชอบ/รับทราบ

เรื่องอื่นๆ

สอบถามเรื่องรถกระเช้าว่ารับน้ำหนักได้เท่าไร

ขอฝากว่าผู้ใช้รถกระเช้าควรเป็นเจ้าของที่ของกองช่าง และในกรณีที่ส่วนราชการอื่น
จะขอใช้รถกระเช้าให้ทำหนังสือยืมจากกองช่าง

ด้วยในวันนี้ผู้อำนวยการกองช่างไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรถกระเช้า

นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ

สมาชิก หมู่ที่ ๔

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่

สมาชิก หมู่ที่ ๑๕

นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม

หัวหน้าฝ่ายโยธา

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่

สมาชิก หมู่ที่ ๑๕

ประธาน

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่

สมาชิก หมู่ที่ ๑๕

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม

หัวหน้าฝ่ายโยธา

ประธาน

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่

สมาชิก หมู่ที่ ๑๕

นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ

สมาชิก หมู่ที่ ๔

สำหรับเรื่องการชำระหนี้เข้านั้นเป็นการบริหารจัดการภายใน ควรเพิ่มความเข้มงวด และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการใช้งาน

แจ้งให้คณะผู้บริหารช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนซอยเสนห์ หมู่ที่ ๔ ตามหนังสือคำร้องที่ได้เสนอไว้ที่กองช่าง

ต้องการทราบว่างบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยต้นไทร จะดำเนินการได้ทันหรือไม่ และงบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๐ ล้านบาท ไม่ทราบว่าดำเนินการต่อหรือไม่ เพราะใกล้จะครบกำหนดในสัญญา จึงอยากทราบว่าติดขัดในเรื่องใด

ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว หากผู้รับจ้างลงพื้นที่ที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้ง

กรณีผู้รับจ้างล่าช้าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ด้วยโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ ได้ดำเนินการแล้ว แต่โครงการของ หมู่ที่ ๑๕ ระยะเวลาผ่านไป ๑ เดือนกว่ายังไม่ได้เข้าดำเนินการ มีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน เห็นควรคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีมาตรฐานในการทำงาน เช่น มีป้ายจราจร และควรมีมาตรการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ควรกำกับและมีการบริหารจัดการเพื่อมิให้เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างที่เป็นการ

การสรรหาผู้รับจ้าง ข้อคิดแนวทางการทำงานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับการบริหารงบประมาณครั้งต่อไป ท่านปลัดอาวุโสได้ให้คำแนะนำต่อสภาฯ ว่าสามารถระบุจัดลำดับโครงการที่มีความสำคัญก่อนได้ตามมติของที่สภาฯ จึงขอท่านสมาชิกสำหรับการดำเนินการในครั้งต่อไป

อยากทราบว่า ผู้บริหารหรือกองช่าง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกการจัดลำดับโครงการ/ความเดือดร้อนของชาวบ้านว่าจะดำเนินการโครงการใดก่อน

ผู้บริหารพิจารณาตามกองช่างเสนอ เพราะว่ากองช่างจะทราบถึงพื้นที่ว่าโครงการใดเหมาะสม หรือมีความเดือดร้อน และให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบต่อไป

ขออนุญาตเรียนว่า กองช่างไม่มีอำนาจในการคัดเลือกโครงการ ซึ่งจะปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ท่านสมาชิกเสนอ

เห็นว่าหลักการคิดในการพิจารณาว่าควรดำเนินการโครงการใดก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือผู้บริหารควรแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้พิจารณาถึงความสำคัญความเดือดร้อนเป็นหลัก เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้วจะสะท้อนกลับมาซึ่งสมาชิกและไม่สามารถที่จะตอบคำถามชาวบ้านได้

เห็นว่าเป็นปัญหาที่ซ้ำซาก เกิดจากนโยบายของผู้บริหารในการบริหารจัดการ

ด้วยปัญหาเรื่องน้ำ หมู่ที่ ๔ ซึ่งมีงบประมาณสำหรับจะดำเนินการแล้ว และได้สอบถามถึงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างปรากฏว่าต้องแก้ไขจัดหาสถานวางแท่งค้ำน้ำใหม่ ซึ่งใช้ระยะเวลานานจนถึงปลายปีแล้ว กรณีไม่ทันก็จะตกเป็นเงินสะสม ขอให้จัดลำดับความสำคัญ พิจารณาถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักว่าโครงการใดควรที่จะดำเนินการก่อน

นายอภิชาติ ชูลักษณ์
สมาชิก หมู่ที่ ๔

ประธาน

นายจรัส อุซุภาพ
สมาชิก หมู่ที่ ๓

ประธาน

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร
ผอ.กองคลัง

ขออนุญาตเรียนสอบถามกรณีที่ต้องการขยายเขตประปา เขตไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งได้เคยสอบถามกองช่าง ได้รับคำตอบว่าต้องเพิ่มแผนเพราะระยะทางไกลกว่าเดิม อยากทราบว่าสามารถดำเนินการแก้ไขได้หรือไม่

ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ปลายปีงบประมาณหาแนวทางแก้ไขตามข้อระเบียบต่อไป ขอฝากพิจารณาเรื่องไฟฟ้าของหมู่ที่ ๓ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการอันดับหนึ่งของหมู่บ้าน และเป็นระยะเวลานานแล้ว ยังไม่มีการดำเนินการ

สำหรับวาระอื่นๆ ในส่วนของราชการขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังรายงาน และการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
ปัจจุบัน อดบ.หินเหล็กไฟ มีเงินรายรับรวมทั้งสิ้น ๘๙,๗๖๖,๙๔๖.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๒ ของประมาณการราย และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๗๔,๒๔๔,๐๒๒.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๖ ของประมาณการรายจ่าย ดังนั้นจึงมีเงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง จำนวน ๑๕,๕๒๒,๙๒๓.๖๒ บาท ซึ่งมีรายจ่ายจริงที่คาดว่าจะต้องจ่ายในเดือนกันยายน ดังนี้

- รายการที่ติดผูกพันในระบบบัญชี e-laas	๒,๕๖๑,๘๓๔.๙๔ บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓๑๔,๐๓๐.๐๐ บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๘๐๐,๓๓๔.๐๐ บาท
- ค่าเช่าบ้าน	๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๑,๙๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท
- เงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ (ทต.ปราณบุรี)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- นมโรงเรียน	๔๑๓,๘๘๒.๐๐ บาท
- นม ศพด.	๘๐,๒๗๖.๐๐ บาท
- อื่นๆ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินคงเหลือ

๕,๒๓๕,๐๕๖.๖๘ บาท

และกันเงินไว้สำหรับสำหรับโครงการ ดังต่อไปนี้

(๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑,๑๙๕,๙๐๐ บาท (ตามราคากลาง) ซึ่งได้ลงประกาศประกวดราคา ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ขยายแบบแปลน ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสนอราคาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ สำหรับโครงการนี้คาดว่าจะไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น ส่วนราชการที่ของบประมาณต้องเสนอเรื่องกันเงินต่อสภา

(๒) อุดหนุนไฟฟ้า ๙๕๐,๐๐๐ บาท

(๓) อุดหนุนประปาชอยกันเยี่ยมหมู่ที่ ๗ จำนวน ๖๒,๗๕๐ บาท

(๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยต้นไทร ๒ หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐

บาท (ราคากลางตามงบประมาณ)

(๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรน้ำหนึ่ง ๒-เพชรน้ำหนึ่ง ๑ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑,๔๐๓,๐๐๐ บาท (ราคากลางตามงบประมาณ)

สำหรับโครงการก่อสร้าง ซอยข้าวหลาม หมู่ที่ ๔ ได้รับข้อมูลจากบริหารว่าไม่สามารถดำเนินการได้ จึงตัดออกเพื่อกันไว้สำหรับการกันห้อง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากยอดที่ได้กันไว้ ยอดรายรับยังคงติดลบ จำนวน ๖ แสนกว่าบาท และคาดว่ารายรับที่จะเข้ามาในเดือนกันยายนนี้ประมาณ ๒.๕ ล้าน โครงการได้ทีกล่าวมานี้จะได้ดำเนินการทั้งหมด

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
สมาชิก หมู่ที่ ๑๕

ขออนุญาตสอบถาม ว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร ๒ วงเงิน ๑,๙๙๗,๐๐๐.-บาท จะมีปัญหาเหมือนกรณีของโครงการในหมู่ที่ ๒ ที่เกินศักยภาพหรือไม่ สามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้หรือไม่ เนื่องจากมีหลายขั้นตอนในการดำเนินการ

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร
ผอ.กองคลัง

สำหรับกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา เมื่อกองคลังได้รับราคากลางแล้ว จะใช้เวลาในการประมูลจนถึงขั้นตอนลงนามในสัญญา ประมาณ ๑ เดือน ซึ่งใน ๑ เดือนนี้เป็นขั้นตอนการขายแบบแปลน ๕ วันทำการ เมื่อเสนอราคาแล้วคณะกรรมการพิจารณาผลใช้เวลา ๓ วัน ซึ่งมีบางคณะอาจใช้เวลาเกิน เมื่อพิจารณาผลเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพัสดุมีหน้าที่ประกาศผู้ชนะในระบบ หลังจากประกาศแล้วตามระเบียบให้เว้นท้วงระยะเวลา ๗ วันทำการ เมื่อครบ ๗ วันทำการไม่มีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณา ก็จะดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้ชนะประมูลมาให้เข้ามาทำสัญญา ซึ่งจะใช้เวลาอีก ๗ วัน ถ้าภายใน ๗ วันไม่มาทำสัญญาก็จะตัดสิทธิ์ รวมเบ็ดเสร็จแล้ว คือ ใช้เวลา ๑ เดือนในการดำเนินการ

ประธาน

สรุปว่า ต้องมีราคากลางก่อน ถึงจะทราบได้ว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จได้เมื่อไร

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
สมาชิก หมู่ที่ ๑๕

ขอสอบถามหัวหน้าสำนักปลัด เรื่องวิทยุสื่อสารมีการเรียกคืนครบแล้วหรือไม่ เพราะไม่ได้มีการใช้งานสื่อสารกันในช่วงนี้

นายจักริน พ่วงดี
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องวิทยุสื่อสารได้แจ้งข้อมูลเป็นเอกสารชี้แจงรายละเอียดเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว โดยงานป้องกันฯ ที่ดูแลรับผิดชอบ

นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ
สมาชิก หมู่ที่ ๔

สอบถามเรื่องตัดงบประมาณแท่งค้ำน้ำ ผมมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่มีท่านใดมาปรึกษาก่อน ทั้งนี้ ผมได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และได้ดำเนินการประสานงานด้วยตนเองในเรื่องนี้มาโดยตลอด

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร
ผอ.กองคลัง

ด้วยเมื่อสักครู่ ผมอาจใช้คำพูดผิดไปซึ่งหมายถึงว่ารายรับที่จะเข้ามาในเดือนกันยายนประมาณ ๒.๕ ล้านบาท สามารถนำมาใช้สำหรับโครงการก่อสร้างซอย หมู่ที่ ๔ ได้ครับ

ประธาน

ขอให้ทุกท่านประสานงานกัน พิจารณาถึงลำดับความสำคัญ ความเดือดร้อน

นายจักริน พ่วงดี
หัวหน้าสำนักปลัด

สำหรับปัญหาเรื่องห้องประปา ซึ่งปัจจุบันยังแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่ติดตั้งไม่ได้ ซึ่งในระหว่างที่รอขอให้ท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหาตำแหน่งที่จะย้ายห้อง และในระหว่างที่ยังหาสถานที่ติดตั้งไม่ได้ เห็นควรให้ใช้วิธีซ่อมแซมก่อน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ไปพลางก่อน เมื่อได้สถานที่ใหม่แล้วทำการย้ายจุดติดตั้งแล้ว ก็จะเกี่ยวข้องกับงานแผนซึ่งคงจะต้องกันงบประมาณไว้ก่อนตามที่ได้คุยกับปลัดไว้

นายสุตจจิต กลิ่นอยู่
สมาชิก หมู่ที่ ๑๕
นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ขอสอบถามว่าใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณการเท่าไร

ในเบื้องต้น สำหรับการกำหนดราคากลางหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๕ ได้ดำเนินการแล้วพร้อมแบบแปลนมีการแก้ไขถ้อยคำในตัวใบ BOQ กับแบบให้มีรายละเอียดตรงกัน ราคาได้ปรับแล้ว คงเหลือหมู่ที่ ๑๔ ซอยร่วมใจ มีการแก้ไขแบบแปลนให้ตรงกับรายละเอียดใบประมาณการ คาดว่าแล้วเสร็จประมาณสัปดาห์หน้า

นายหวัด ต่านกลาง
รองประธานสภา

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ กองช่างได้แจ้งเปลี่ยนค่าพิกัดในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ
สมาชิก หมู่ที่ ๔

พบว่ามีป้ายลัมในหลายหมู่ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ แก้ไขและขออนุญาตให้เปิดห้องเก็บของข้างห้องประชุมว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสร้างห้องเก็บของที่เสนอมาใหม่

ประธาน

แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดูแลห้องเก็บของเปิดให้สมาชิกตรวจหลังรับประทานอาหารเที่ยง บริเวณซอยเลียบบายพาส เป็นเขตของทางหลวง ไม่ทราบว่า อบต. สามารถขยายเขตประปาผ่านเขตของทางหลวงได้หรือไม่ เพื่อจะได้เสนอเข้าแผนต่อไป

นายอภิชาติ ชูลักษณ์
สมาชิก หมู่ที่ ๔

ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ และสามารถนำบรรจุในแผนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ประธาน

นายสุตจจิต กลิ่นอยู่
สมาชิก หมู่ที่ ๑๕

ขอสอบถามหัวหน้าสำนักปลัด ตามหนังสือร้องเรียนเรื่องไฟกระพริบจำนวน ๒ จุด ว่าได้มีการดำเนินการถึงขั้นตอนไหน

นายจักริน พ่วงดี
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องไฟกระพริบอยู่ระหว่างการจัดซื้อ คาดว่าจะได้ภายในเดือนนี้ โดยติดตั้งบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหัวหิน และเห็นว่าบริเวณจุดนั้นเป็นถนน ๔ เลน จะติดตั้งแล้วจะเกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพเต็มที่หรือไม่ เมื่อสภาพทางถามก็ยินดีที่จะดำเนินการให้ซึ่งมีการโอนงบประมาณมาตั้งไว้แล้ว

นายอภิชาติ ชูลักษณ์
สมาชิก หมู่ที่ ๔

ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยเจ้าอาวาสวัดหนองตะเภา ขอเชิญร่วมกันทำบุญ เพื่อสร้างโต๊ะ หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหินได้สอบถามมาเช่นกัน เรื่องป้ายจราจร สำหรับในเรื่องของงบประมาณผมคิดว่ายังคงเหลือที่จะตกเป็นเงินสะสม เพราะยังมีส่วนที่ยังไม่ได้โอนงบประมาณ ขอฝากไว้ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ จะทราบตัวเลขที่แท้จริงจึงส่วนราชการใดที่ประสงค์เบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ คงเหลือกันไว้แต่เพียงเงินเดือน เนื่องจาก วันที่ ๓๐ กันยายน งบประมาณที่เหลือจะตกเป็นเงินสะสมทั้งสิ้น และขอให้กองคลังรายงานยอดเงินที่ต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาฯ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมงานสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลหัวหิน

ประธาน

นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร
ผอ.กองคลัง

แจ้งส่วนราชการที่ประสงค์จะขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ (กันเงินโดยอำนาจสภา) เนื่องจากสภาฯ เปิดสมัยประชุมวิสามัญตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น ขอให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-lass ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

ที่ประชุม

ปิดประชุม

มีท่านใดชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่

-ไม่มี-

นัดหมายการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓

รับทราบ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางจิราพร รอดภัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค์เดช อินมี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสายชล บุบผา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางปราณี พานพวง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖

ลงชื่อ



(นายตรีวัฒน์ สุขศรีพัฒน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ